

ด่วนที่สุด
ที่ ยส ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๐



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก
เลขที่รับ 190/2568
วันที่ 31 ม.ค. 2568
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ยส ๐๐๒๓.๖/ว ๖๖๔

ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดยโสธรแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๗ ภายใต้หัวข้อ "Caring for soils: measure, monitor, manage ใส่ใจมาตรฐาน ตรวจวัดจัดการ ดินดียั่งยืน" โดยนำศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ รวมทั้งวันดินโลกเผยแพร่ให้เป็นวันที่รับทราบ และเกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสที่เห็นสมควร โดยเฉพาะในห้วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ตามแนวทางที่ กรมพัฒนาที่ดินกำหนด ทั้งนี้ ให้แจ้งให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการด้วย นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์คู่มือการบำรุงรักษาที่ดิน เรื่อง "ความรู้เรื่องดินสำหรับเยาวชน" ของกรม พัฒนาที่ดิน ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

๒. ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๗ ในโอกาสที่เห็นสมควร ตลอดปี ๒๕๖๘ พร้อมทั้งรายงานการจัดกิจกรรมดังกล่าว ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hengheng9903@gmail.com ทั้งรูปแบบไฟล์ pdf. และ excel ภายในวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

รอน นายรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

(/) เพื่อโปรดทราบ จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(/) เพื่อโปรดพิจารณา

(/) เห็นควรแจ้ง

สป. ค. ข.

กต. สก. สธ.

กษ.

(/) เพื่อทราบ () ถือปฏิบัติ (/) ดำเนินการ

รายงานให้คำบอกทราบ ใน

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระวัฒน์ แก้วก่อ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทน
นายอำเภอเมืองยโสธร

(นางสาววิจิตรา ขอบเพชร)

31 ม.ค. 2568

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๓๔๔

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร : "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"

(นายวิชา วิเศษแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
31 ม.ค. ๖๘

(นายธนากรณ์ หาไชย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
31 ม.ค. ๖๘

(นายสังฤสิทธิ์ เสาวตรอดิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

(นายมานะ มิ่งขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย กลุ่มยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง มท. โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๙๘๓๘, ๕๐๒๔๓
ที่ มท ๐๒๒๘/ว ๑๒๙๔๙ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยกรมพัฒนาที่ดินแจ้งว่า องค์การสหประชาชาติ มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประกาศรับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก ด้วยชาวซึ่งในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินในฐานะที่ได้รับมอบหมาย จากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลกและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินให้เป็น ที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง ได้ขอความร่วมมือเผยแพร่ สนับสนุน และร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันดินโลกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางหรือคู่มือการสร้าง สุขภาพดินและน้ำที่ดีเพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางโภชนาการของอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือการพัฒนาที่ดินที่ยั่งยืน ที่สามารถตรวจติดตามและประเมินผลได้ เช่น การปลูกพืชผสมผสาน การใช้วัสดุคลุมดินหรือหมักดิน การใช้ปุ๋ย อย่างถูกวิธี การส่งเสริมความรู้เรื่องการพัฒนาดินและน้ำ และความรู้ด้านความสมดุลของธาตุอาหารในดินและน้ำ โดยขอให้เผยแพร่ข้อความพร้อมรูปภาพกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วในเพจ Facebook: World Soil Day วันดินโลก และติด Hashtag ข้อความที่เกี่ยวข้องกับวันดินโลก เช่น #WorldSoilDay #วันดินโลก #Caringforsoilmeasuremonitormanage #ใส่ใจมาตรฐานตรวจวัดจัดการดินดียั่งยืน เป็นต้น ทางสื่อออนไลน์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายอรรชัช สุ่มพันธ์รัตน์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



เอกสารที่เกี่ยวข้อง

<https://shorturl.re/wsd2024>

ข้อมูลวันดินโลก ๕ ธันวาคม

จุดเริ่มต้นของ “วันดินโลก ๕ ธันวาคม”

แนวคิดการจัดตั้งวันดินโลก เริ่มขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๕ ในวาระที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS (International Union of Soil Science) ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดินโลกที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในครั้งนั้น กรมพัฒนาที่ดินได้นำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องการพัฒนาที่ดินมาจัดแสดง ทำให้ IUSS ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรดินเพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี จึงมีแนวความคิดจะเสนอให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกถึงความตระหนักในบทบาทอันสำคัญยิ่งของทรัพยากรดินที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน และผู้แทนสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และในโอกาสเดียวกัน ผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ขอพระราชทานให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก ซึ่งสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโรม กรมพัฒนาที่ดิน และสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ร่วมกันผลักดันเรื่องวันดินโลกในเวทีระดับนานาชาติจนสามารถเสนอเข้าสู่ที่ประชุมองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การสหประชาชาติได้ในที่สุด และเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ ๖๘ ได้มีมติรับรองสองวาระสำคัญที่ไทยเป็นผู้เสนอ ได้แก่

๑. วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) และ
๒. ปี ๒๕๕๘ เป็นปีดินสากล (International Year of Soils ๒๐๑๕)

ซึ่งมีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติต่างก็พร้อมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินในวันดินโลก ๕ ธันวาคม

นับตั้งแต่มีการประกาศรับรองวันดินโลก ๕ ธันวาคม เมื่อปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา เอฟ เอ โอ โดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก หรือ Global Soil Partnership : GSP ได้จัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นวาระในการสื่อความสำคัญของทรัพยากรดินให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง ไม่จำกัดอยู่เพียงแต่กลุ่มของนักวิชาการหรือเกษตรกรเท่านั้น ด้วยเล็งเห็นว่า ทรัพยากรดินมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ใช้ดินเป็นแหล่งอาหาร เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งน้ำ เป็นวัตถุดิบสำหรับสิ่งก่อสร้างและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ และดิน เมื่อถูกใช้ประโยชน์โดยปราศจากการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมแล้ว จะเกิดความเสื่อมโทรม ไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาสนองประโยชน์ให้แก่มนุษย์ได้ในระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมวันดินโลก GSP จะกำหนดหัวข้อหลักการจัดงานแต่ละปีโดยคัดเลือกประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดันให้เกิดข้อสรุปหรือผลกระทบเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลก

แนวทางการจัดงานวันดินโลก ปี ๒๕๖๗

หลักการและเหตุผล

องค์การสหประชาชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ ๖๘ รับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งมีผลให้วันดินโลก ได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยในวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า ๒๐๐ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยจะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน ซึ่งการประกาศรับรองวันดินโลกเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS (International Union of Soil Science) เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

งานวันดินโลกปี 2567 Global Soil Partnership (GSP) กำหนดหัวข้อหลักการจัดงานในชื่อ “Caring for soils: measure, monitor, manage ใส่ใจมาตรฐาน ตรวจวัดจัดการ ดินดียั่งยืน” เน้นความสำคัญของเรื่องการรักษาและปรับปรุงบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด จำเป็นต้องรู้จักสมบัติของดินทั้งด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพด้วยการตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินอย่างมีมาตรฐานและสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับนำมาวางมาตรการจัดการดินได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมวันดินโลก

๑. เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกแก่ประชาชน

๒. เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์

ทรัพยากรดินและน้ำอย่างยั่งยืน

กิจกรรม

หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดกิจกรรมที่เห็นควรดำเนินการ โดยเน้นช่วงเวลาการจัดระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้สามารถส่งกิจกรรมเข้าร่วมการประกวดรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award (รายละเอียดตามแนบ) หรือช่วงเวลาใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้อาจจัดกิจกรรมในสถานที่ หรือกิจกรรมทางสื่อออนไลน์ ดังนี้

๑. กิจกรรมการจัดงาน ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการวันดินโลก การประชุม เสวนา หรือบรรยายพิเศษ โดยนักวิชาการ หรือเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ การประกวดแข่งขันต่างๆ เช่น การประกวดวาดภาพจากดิน ภาพถ่ายที่สื่อถึงความสำคัญของดิน สุนทรพจน์ การโต้วาทีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวันดินโลก การประกวดนวัตกรรม เป็นต้น การจัดตลาดนัดสินค้าเกษตร เพื่อแสดงถึงผลสำเร็จของการจัดการดินอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร การจัด workshop DIY (Do It Yourself) ทำของใช้ ของที่ระลึกที่มีดินเป็นส่วนประกอบ เกี่ยวกับดิน เพื่อให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วม และได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องต่างๆ เช่น การทำของใช้จากดิน การวิเคราะห์ดิน การทำน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น โดยมีข้อมูลความรู้ประกอบ การสาธิต/แข่งขันการทำอาหารจากวัตถุดิบที่ได้จากดินโดยตรง เช่น ผัก ผลไม้ การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดินและอาหาร

๒. กิจกรรมทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ การจัดทำคลิปวิดีโอสื่อสารเรื่องดินกับการดำรงชีวิต หรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมในสังคมออนไลน์ เช่น กิจกรรม challenge ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดินและอาหาร